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 เดือนพฤษภาคม 2566 – มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา 
แพทยสมาคมฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์
ต่อประชาชน โดยการร่วมมือกับทีวีรัฐสภา ในการส่งแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายท�ารายการ H-Zone รายการเพื่อสุขภาพ 
ในการให้ความรู้ในการดแูลกระดกูและข้อ ซึง่มทีัง้หมด 11 ตอน 
โดยเทปแรก ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.นพ.วิรัตน์  
คงเจริญสมบัติ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ท่ีร่วมบันทึกเทป
รายการเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากกีฬา และการดูแลเบื้องต้น  
ซึ่งจะออกอากาศเร็วๆ นี้ ฝากทุกๆ ท่านติดตามกันครับ
 ปัจจุบันมีกระแสข่าวมากมายเกี่ยวกับการท�างานของ
แพทย์ ผมขอฝากให้สมาชิกแพทยสมาคมฯ ทุกๆ ท่านดูแล
ตนเองและช่วยดแูลพี่ๆ  น้องๆ สมาชกิฯ ของพวกเราให้ท�างาน
อย่างมีความสุข และมี Work Life Balance ที่เหมาะสม 
หากมปัีญหาใดๆ แพทยสมาคมฯ ยนิดใีห้ความช่วยเหลือครบั 
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่าน ระมัดระวังการแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรน่า 2019 ทีก่�าลังกลับมาแพร่ระบาดค่อนข้างมาก ผมขอฝาก
ให้สมาชิกแพทยสมาคมฯ ทุกท่านดูแลสุขภาพของท่านและ
ครอบครัวให้แข็งแรง และปลอดภัยครับ 
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 แพทย์มีภารกิจที่ส�าคัญ คือการดูแลสุขภาพของประชาชน ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่
เฉพาะตัวผู้ป่วยที่จะต้องอาศัยแพทย์ในการรักษาฟื้นฟูเท่านั้น แต่การดูแลยังต้อง
ครอบคลมุทัง้ประชาชนทีม่สีขุภาพด ีและกลุม่ทีม่ปัีจจยัเสีย่งในภาวะสังคมผู้สงูอายุ 
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ลดผลกระทบในระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
แทรกซ้อนจากภาวะเสีย่ง ทีอ่าจส่งผลให้เกดิโรคในระยะยาว เช่น มะเรง็ โรคหวัใจ
และหลอดเลอืด โรคไตเร้ือรัง โรคกระดกูพรนุต่างๆ แต่การท�างานเพือ่ผูอ้ืน่นีแ้พทย์
ควรได้รับการดูแลในแง่ Work Life Balance คือการปรับสมดุลระหว่างชีวิต
และงานของแพทย์ โดยมีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบจากการท�างานหนักเกินไป
ของแพทย์ ซึง่อาจส่งผลเสียต่อทัง้ตวัแพทย์เอง และผูท้ีม่ารบัการบริการจากแพทย์
 การที่จะท�าให้เกิดนโยบาย Work Life Balance นี้ ทางแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ ได้เลง็เหน็ความส�าคญัทีจ่ะต้องผลักดนัให้เกดิข้ึน เนือ่งจากจะท�าให้
แพทย์มีความสุขกับชีวิตและการท�างานมากขึ้น แพทย์มีสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจดีขึ้น ตลอดจนส่งผลต่อการท�างานของแพทย์ใหเ้กิดมีคุณภาพมากขึน้ นโยบาย
นี้ต้องด�าเนินการต่อแพทย์ ทุกคน ทุกวัย ในระบบสุขภาพ โดยเริ่มจากองค์กร 
เช่น กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ตระหนักถึง
ความส�าคัญต่อเร่ืองเวลาการท�างานที่เหมาะสมไม่หนักเกินไป จนส่งผลเสียต่อ 
ตัวแพทย์และผู้ป่วย 
 ในส่วนตวัแพทย์เองต้องสร้างความใส่ใจในตวัเองให้มากขึน้ โดยต้องมองถงึ
อนาคตที่พึงประสงค์นี้ แพทย์ควรจะมีพฤติกรรมดูแลตนเองให้เหมาะสม เช่น  
ควรมีเวลาจะออกก�าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ 
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และมีเวลาส�าหรับสันทนาการ กิจกรรมท่ีจะผ่อนคลายลด
ความเครียดตลอดจนให้เวลาแก่ครอบครัว และเพ่ือนฝูง ในส่วนสุดท้ายคือ
ประชาชนผู้มารับบริการจ�าเป็นต้องตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่อง Work Life 
Balance และเข้าใจความส�าคัญ ของเวลาพักผ่อนที่เพียงพอของแพทย์ เพื่อให้
เกิดผลงานที่จะมีคุณภาพ และเป็นตามมาตรฐานของแพทย์ โดยมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสม และลดปัจจัยเส่ียงท่ีควบคุมได้ การท�าให้แพทย์มีความสุข
จ�าเป็นทีท่กุภาคส่วนเข้าใจ และร่วมมอืกนั เพือ่ลดการสญูเสยีแพทย์ และบคุลากร
สุขภาพอื่นๆ จึงจะเกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพโดยรวม 
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ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
โทร. 081-821-4593

“ประธานโครงการสมาชิกสัมพันธ์ 
และประธานฝ่ายพิจารณาทุนต่างๆ”

 ส�าหรับทุนและรางวัลต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ ก็ยังคงมีมอบให้สมาชิก
แพทยสมาคมฯ หลายประเภท ได้แก่ รางวัลสมเด็จพระวันรัต, รางวัลแพทย ์
ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ, ทุนทาเคดาไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และ 
ทุนวิจัยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่ส�านักงาน
แพทยสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
 ในส่วนของสาธารณสุขมูลฐานในปีนี้ได้ก�าหนด Post Congress Tour 
ณ เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 โดยขณะนี้มีผู้แจ้งความจ�านง
จ�านวน 54 ท่าน และ Post Congress Tour ณ เกาะซิซิลี (ซิซิเลีย) ประเทศ
อิตาลี ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 โดยขณะนี้มีผู้แจ้งความ
จ�านง จ�านวน  53  ท่าน
 ถ้าสมาชกิแพทยสมาคมฯท่านใดสนใจตดิต่อได้ทีส่�านกังานแพทยสมาคมฯ 
ชัน้ 4 อาคารเฉลมิพระบารม ี๕๐ ปี ซอยศนูย์วจิยั ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ กรงุเทพฯ 
10310 โทร.02-3144333 หรือ 02-3188170, E-mail Address: mat. 
thailand2464@gmail.com 

  ศ.นพ.อมร  ลีลารัศมี
โทร. 081-8304283 

Email : amorn.lee@mahidol.ac.th

“อดีตนายก”

 ช่วงเดอืนนีเ้ป็นเวลาทีแ่พทย์จบใหม่เข้าไปท�างานใช้ทนุปีทีห่นึง่ซึง่ส่วนใหญ่
จะเป็นแพทย์ที่เรียกว่า แพทย์เพิ่มพูนทักษะ เป็นจุดเปลี่ยนจากนักศึกษามาเป็น
แพทย์ทีม่ใีบประกอบวชิาชพีเวชกรรม เปลีย่นจากทีเ่คยมอีาจารย์แพทย์มาก�ากบั
ดูแลก่อนจบ มาเป็นท�างานเดี่ยวในโรงพยาบาลแห่งใหม่กับแพทย์รุ่นพี่ ๆ ที่เพิ่ง
จะมารูจ้กักนั  มาแบ่งงานกนัท�าแต่ต้องรูจ้กัวธิที�างานเป็นทมีให้ได้  ทกัษะทีส่�าคญั
มาก ณ จุดหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ในการท�าให้การท�างานในปีแรกผ่านไปอย่างราบรื่น
คือ ทักษะการสื่อสารและการเข้าใจภาระงานของกันและกัน แพทย์รุ่นพี่หรือ
อาจารย์แพทย์ต้องมีการท�าปฐมนิเทศพูดคุยชี้แจงภาระงานกับแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะให้เข้าใจขอบเขตของงานในแต่ละแห่งให้ชัดเจน และบอกวิธีการติดต่อขอ
ค�าปรกึษากบัแพทย์รุน่พีใ่ห้ชัดและสามารถตดิต่อได้ และเมือ่แพทย์เพิม่พนูทกัษะ
ปรกึษามาหรอืท�างานอะไรทีแ่พทย์รุน่พีด่แูล้วยงัไม่เหมาะสม กใ็ห้พดูคยุกนัอย่าง
ฉันมิตรด้วยมธุรสวาจา ส่วนแพทย์เพิ่มพูนทักษะก็จะต้องปรับตัวให้คุ้นเคยกับ 
พี่ ๆ  และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ใหม่ และอยากได้สวัสดิการอะไรตรงไหนก็บอก
กับแพทย์รุ ่นพี่ให้ชัดเจนไปเลย หากแพทย์รุ ่นพี่ยังจัดหามาให้ไม่ได้ด้วย
เหตุสุดวิสัยก็ขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันและพยายามช่วยเหลือประคับประคอง
ท�างานกนัไป กน่็าทีจ่ะท�าให้การท�างานในโรงพยาบาลในสถานทีแ่ห่งใหม่ในปีแรก
ผ่านไปได้อย่างราบรื่น ทักษะการสื่อสารและการเข้าใจภาระงานของกันและกัน
หรือข้อจ�ากัดของกันและกัน จึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งในการท�างานเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในปีที่หนึ่งของแพทย์แต่ละคน หากปราศจากทักษะ
ในเรื่องนี้และคิดแต่ว่าฝ่ายหนึ่งคิดแต่จะเอาเปรียบหรือพูดคุยกันด้วยอารมณ์ที่
อดกลั้นไม่ได้เมื่อมีความเห็นต่างกัน ผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาไม่สวย และหลัง
จากนัน้บางทบีางท่านกร็ูส้กึเสยีดายทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ เช่น มข่ีาวว่า 
แพทย์ใช้ทุนปีท่ีหนึ่งหรือแพทย์รุ่นใหม่จ�านวนมากลาออกจากราชการ(เป็นข่าวที่
ไปพาดหวัหนงัสอืพมิพ์หรอืสือ่ต่าง ๆ  ว่า ลาออกจากกระทรวงสาธารณสขุจ�านวน
มากถึง 900 ราย)   
 หากมีการพูดคุยท�าความเข้าใจกันก่อนระหว่างแพทย์ปีที่ 1 กับแพทย์รุ่นพี่
ในแต่ละโรงพยาบาล ผมเชื่อว่า ข่าวแบบนี้ก็จะซาไป และเป็นเรื่องที่เรามาพูดคุย
กันเองในวงการแพทย์ ในแพทยสภา ในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหาเฉพาะที่ที่เป็นปัญหาเฉพาะรายไปได้ครับ   

“เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ 
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรม ดังนี้
 1. จัดกิจกรรม “สานพลังเครือข่ายเพื่อรองรับระบบบริการเลิกยาสูบ 
อย่างเข้มแข็ง” 
  1.) อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566
  2.) อ.เสาไห้ และ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566
  3.) อ.บ้านใหม่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566
 2. กิจกรรม “ Workplace ร่วมสร้าง บริการช่วยเลิก”
  1.) บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
จ.ปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
  2.) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด จ.สมุทรสงคราม เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
  3.) บริษทั ยเีอสแบตเตอรี ่จ�ากดั จ.สมุทรปราการ เม่ือวันที ่22 พฤษภาคม 
2566
 3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง เมื่อวันที่ 18-19 
พฤษภาคม 2566

 โครงการพัฒนาสถาบนัอุดมศกึษาปลอดผลติภณัฑ์ยาสบู สร้างสิง่แวดล้อม
ให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจัดกิจกรรม ดังนี้
 วันที่ 25-26 พฤษภาคม จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 
๕๐ ปี  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์และบุคลากร
ด้านการเรียนการสอน จ�านวน 40 ท่าน
 วันที่ 19-20 มิถุนายน จัดการสัมมนา “สร้างเสริมศักยภาพการควบคุม
ยาสูบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ในเชิงรุกสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่”  
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนา  
จ�านวน 45 คน จาก 16 สถาบันการศึกษา

  
 วนัที ่12 มถุินายน สมาพนัธ์เครอืข่ายแห่งชาตฯิ จดัการประชมุและแลกเปล่ียน
ข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินความจ�าเป็น (Needs assessment) เก่ียวกับ 
การด�าเนนิงานตามกรอบอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก  
ณ ห้องประชุมมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยมีผู ้แทนจาก WHO Framework  
Convention on Tobacco Control ผู้แทนจากกองงานคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการสมาพันธ์
เครอืข่ายแห่งชาตฯิ เครอืข่ายวชิาชพีสขุภาพฯ เครอืข่ายวิชาชพีแพทย์ฯ และเจ้าหน้าที่
เครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม จ�านวน 41 คน
 วันที่ 19-20 มิถุนายน สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ จัดการสัมมนา  
“สร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายในเชิงรุก”  
ณ ห้องออคดิบอลรมู โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคดิ จ.ขอนแก่น มีผูเ้ข้าร่วม
การสัมมนา จ�านวน 50 คน
 วันที่ 19-20 มิถุนายน เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ จัดการประชุม “สานพลัง
เครือข่ายบริการคลินิกฟ้าใส” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมการประชุม จ�านวน 87 คน จาก 69 โรงพยาบาล 
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 ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
Email : ptomtitchong@gmail.com

ผูร้ัง้ต�าแหน่งนายกแพทยสมาคมฯ

พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
โทร. 085-188-8173

“คยุกบัหมอชมุศกัดิ”์

 ระบบแพทย์ใช้ทนุทีร่ฐับาลน�ามาใช้กบับณัฑติแพทย์จบใหม่เป็นเวลาหลาย
สิบปีแล้วนัน้ แสดงให้เหน็ชัดถงึคณุภาพและมาตรฐานบณัฑติแพทย์ว่ายงัไม่เพยีง
พอที่จะให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากบัณฑิตยังขาดประสบการณ์ และทักษะ
วชิาชีพท่ียงัไม่เพยีงพอ แต่ระบบก็ปล่อยให้ด�าเนนิการต่อมาเรือ่ย ๆ  เพราะต้องการ
แรงงานแพทย์จบใหม่ไปท�างาน เพ่ือให้ระบบบรกิารเดนิต่อไปได้ ครัน้เมือ่ผูบ้รหิาร
ระบบบริการสุขภาพทราบว่าบริการระดับปฐมภูมิ,ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ นั้น
ต้องการแพทย์ทีม่คีวามช�านาญพเิศษ จงึมกีารอนญุาตให้แพทย์ทีใ่ช้ทนุครบแล้วไป
ฝึกอบรมต่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง โดยเป็นต้นสังกัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและ
เตรียมต�าแหน่งหน้าที่ไว้ให้ แต่ระบบการจัดสรรต�าแหน่งฝึกอบรมเพิ่มเติมนั้นไม่
เพยีงพอต่อความต้องการ เนือ่งจากแพทย์เกอืบทุกคนทีผ่่านการใช้ทนุล้วนอยาก
เป็นแพทย์เฉพาะทางเพื่อเติมเต็มแผนการใช้ชีวิตในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมระดับช�านาญการ จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลส�าคัญที่แพทย์ลาออกตั้งแต่ยัง
ใช้ทุนไม่หมด ค�าถามส�าคัญจงึเกิดข้ึนว่าถ้าปรบัระบบแพทย์ใช้ทนุให้แพทย์จบใหม่
เข้าสู่ระบบฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางเลยแล้วจึงมาปฏิบัติงานใช้ทุน จะได้
บคุลากรทีพ่ร้อมใช้กว่าทีเ่ป็นอยูห่รอืไม่ ข้อทกัท้วงส�าคญัของต้นสงักดักค็งจะเป็น
ว่าระหว่างที่ยอมให้แพทย์ใช้ทุนไปฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วค่อยกลับ
มาใช้ทุนนั้น ใครจะเป็นผู้ให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชน ค�าตอบส่วนหนึ่งคือ
แพทย์ที่ยังท�างานอยู่ในระบบต้องทนเหนื่อยอย่างน้อย 3 ปี และที่ส�าคัญที่สุดคือ
การท�าแนวคิดน้ีให้เป็นนโยบายผลิตแพทย์แห่งชาติ แล้วด�าเนินการให้เห็นผล
สัมฤทธิ์ภายใน 3 ปี 
                             

“ข่าวจากหัวหน้าบรรณาธกิาร จพสท.”

ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ
โทร. 082-689-9666

 สวัสดีครับท่านสมาชิกแพทยสมาคมฯที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่สารจาก
แพทยสมาคมฯฉบับ เดอืนพฤษภาคม-มถินุายน 2566 ครบั ฉบับนีพ้เิศษกว่าเดมิ 
เนื่องจากขอรายงานการเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปประชุม American 
Medical Association ที่ชิคาโก ระหว่าง 8-14 มิถุนายน 2566 ครับ
 American Medical Association จัดประชุมที่ชิคาโกเป็นประจ�าทุก
ปี เพื่อด�าเนินการเลือกตั้งผู้รั้งต�าแหน่งนายกท่านถัดไป โดยท่านนายกที่ก�าลัง 
จะลงจากต�าแหน่งจะปราศรัยก่อนในวันแรกถึงผลงานท่ีท�ามาในรอบปีที่ผ่านมา 
ซึง่ในปีนีจ้ดังานในวนัศกุร์ที ่9 ม.ิย. 2566 ซึง่จะต้องให้ตวัแทนจากแพทยสมาคม
จากทัว่โลกลกุขึน้แสดงตวัเพือ่เป็นเกยีรตใิน session นีด้้วยครบั ผมเป็นตวัแทน
จากแพทยสมาคมฯของเราและเดินทางไปถึงวันที่ 8 มิ.ย. ตอนเย็น จึงมีเวลาลง
ทะเบียนในวันเดียวกันและเข้าร่วมงานวันที่ 9 มิ.ย. ได้อย่างสมเกียรติ 
 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกจากเอเชียที่เข้าร่วมงานนี้อย่างต่อ
เนื่องมา 20 ปี จะขาดไปบ้างก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเพียง 2 ปีครับ ท�าให้เขาให้
เกียรติเรามาก เวลานั่งโต๊ะทาน dinner วันถัดมา เขาจัดให้เรานั่งติดกับท่าน
นายกของ AMA เลยทีเดียว ในโต๊ะวันนั้นมีอิสราเอลประกบอีกฝั่ง โดยจีนและ
ญี่ปุ่นยกทีมมาร่วมด้วยรวม 8 คนใน 1 โต๊ะ ในขณะที่แขกต่างชาติมาทั้งหมด
กว่า 50 ท่านเลยครับ เป็น mission ที่น่าสนใจเพราะมีการหารือนอกรอบของ
หัวข้อต่างๆในงาน World Medical Association ที่มีการประชุมและอบรม
หลากหลายไปทั่วโลกครับ ถ้าใครมี agenda อะไรของประเทศตนมาด้วย  
ทุกคนจะ lobby กันเต็มที่ในช่วงที่รับประทานอาหาร และเดินไปตามโต๊ะต่างๆ
เพื่อเจรจาด้วยครับ โดยมี speech แทรกเป็นระยะเป็นของ AMA เจ้าภาพ 
และ WMA ซึง่ถอืว่าเป็นผู้ก�าหนดนโยบายของโลกร่วมกบั WHO เลยทเีดยีวครบั
 ในงานที่ต่อเนื่องหลายวันมีประเด็นน่าสนใจท่ีกระทบประเทศไทยเป็น 
อย่างมาก เช่น mass shooting ที่อเมริกา กว่า 600 รายต่อปี เฉลี่ยวันละ 
1-2 รายทีเดียว ซึ่งเชื่อว่าท�าให้เกิดกรณี copy cat ในประเทศเราและหลาย
ประเทศทัว่โลก (ต่างจากยกพวกตกีนันะครบั อนันีท้�าร้ายผูบ้รสิทุธิแ์ก้แค้นสงัคม) 
หรือความเหลื่อมล�้าในกลุ่มต่างๆ เช่น คนผิวสี (ด�า, Hispanic แม้แต่ Asian 
หรอือนิเดยีนแดงเจ้าของประเทศเดมิ) แต่ทีเ่น้นมากคอื คนยากจนทีไ่ม่มปีระกนั
ดูแลและ LGBTQIA+ ซึ่งในปีนี้ AMA ได้นายกคนใหม่เป็น LGBTQ+  
อย่างเปิดเผยคนแรก มาสาบานตัวรับต�าแหน่งพร้อมสามีและบุตรบุญธรรมอีก  
2 คนเลยครับ ฉบับหน้าขอมาเล่าต่อประเด็นที่เหลือรวมทั้งเรื่องโลกรวน 
ทีค่ยุต่อเนือ่งจากเดมิ เข้า theme One Health ทีห่ยบิยกมาเน้นในงานประชมุ 
AMA ปีนี้ต่อนะครับ 

 สวัสดีครับสมาชิกวารสาร จพสท. จะพบว่าในช่วงเวลานี้การระบาดของ 
เช้ือโควิด-19 ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ผู้ป่วยท่ีติดเชื้อมีจ�านวนเพิ่มขึ้น 
ขณะเดยีวกนัยอดผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรักษาในโรงพยาบาลกเ็พิม่ขึน้ตามมาด้วยและ
ส่งผลให้จ�านวนผู้ป่วยหนักจะเพิ่มขึ้นตามอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ยิ่งช่วงนี้เข้าสู่ 
ฤดฝูนแล้วการระบาดของเชือ้ไข้หวดัใหญ่จะเพิม่ขึน้ร่วมไปด้วย จงึได้มคี�าแนะน�า
ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยในช่วงนี้และตามโรงพยาบาลต่างๆได้ 
ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันอย่างมาก
 ในส่วนของวารสาร จพสท. จะพบว่าค่าดัชนีของ citation index ของ
วารสาร จพสท. ยังต�่าอยู่ เนื่องจากจ�านวนของ citation ของวารสารยังไม่เพิ่ม
ขึ้นมาก ประกอบกับที่วารสาร จพสท. ได้เพิ่มจ�านวนบทความที่ตีพิมพ์ในแต่ละ
ฉบับด้วย จึงเป็นผลให้ค่า citation index ของเราไม่เพิ่มขึ้น จึงจะขอความ
ร่วมมือจากท่านสมาชิกในการที่จะช่วยกันอ้างอิงบทความในวารสาร จพสท. ให้
มากขึ้น เพื่อที่จะได้มีผลต่อค่า citation index ของเราให้สูงขึ้น ขณะเดียวกัน
ทางทีมบรรณาธิการจะพยายามหาวิธีการในการที่จะเพิ่มช่องทางให้มี citation 
ทีเ่พิม่มากขึน้ด้วย หากท่านสมาชิกมคี�าแนะน�าทีม่ปีระโยชน์ต่อทางวารสาร จพสท. 
สามารถแนะน�ามาท่ีทางวารสาร จพสท. ได้เลยครบั ตามช่องทางต่างๆทีมี่อยู ่ครบั 

 

เพื่อนแพทย์ท่านใดสนใจสมัครสมาชิก 

แพทยสมาคมฯ
สามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ 
02-318-8170  หรือ  02-314-4333 

หรือ www.mat-thailand.org
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“ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร”

รศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร
Email : dr.sakda@gmail.com

“ข่าวจากฝ่ายทะเบียน”

นพ.คมกริบ ผู้กฤตยาคามี
โทร.089-761-1440

 ผมมีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
ในโครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชันในนามของแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566  
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กระท�าความดีในปี 2565 ให้เป็นที่ประจักษ์ใน
สังคม และน�าเสนอเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนต่างๆให้เป็นตัวอย่างของการ
ท�าความด,ี  การประชมุได้อนมุตัหิลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกผูเ้ข้ารบั
โล่เกียรติยศ ประจ�าปี 2565, อนุมัติข้อมูลและรายละเอียดที่จะลงใน 
Google form ส�าหรับให้ผู้สมัครกรอก เพื่อน�าเข้าพิจารณาคัดเลือกเข้า
รับโล่เกียรติยศ ประจ�าปี 2565 โดยโล่เกียรติยศ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ
 กลุ่มที่ 1 “กู้ชีพด้วยชีวิต” หมายถึง จิตอาสากู้ชีพเสียชีวิตขณะ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
   กลุ่มที่ 2  “เกียรติยศคนกล้า” หมายถึง จิตอาสากู้ชีพ ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินรอดพ้นจากภยันตรายและตนเองปลอดภัย
     กลุ่มที่ 3  “จิตอาสากู้ชีพดีเด่น” หมายถึง จิตอาสากู้ชีพ สะสมผล
งานของการกระท�าความดีเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน
 กลุ่มที่ 4  “จิตอาสาป้องกันการเสียชีวิตดีเด่น” หมายถึง จิตอาสา 
ที่มีผลการปฏิบัติงานในการเข้าระงับยับยั้งผู้ประสบภยันตรายที่อาจเป็น
ภัยคุกคามต่อชีวิต
   กลุ ่มท่ี 5 ผู ้ให้การสนับสนุนมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
ในพระราชูปถัมภ์
 เพื่อนแพทย์ที่สนใจสามารถสมัครหรือแจ้งลูกน้องหรือแจ้งทีม 
ที่เป็นจิตอาสาฯ สมัครและติดตามได้ท่ีเว็บไซต์ WWW.emft.or.th  
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
ในพระราชูปถัมภ์ (มพฉ) เบอร์โทรศัพท์ 02-872-1600 ต่อ 715 ใน
โอกาสนี้ผมขอเชิญชวนเพื่อนแพทย์ ที่ยังไม่เป็นสมาชิกแพทยสมาคมฯ 
สมัครเป็นสมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ทางเว็บไซต์ www.mat-thailand.org หรือจะติดต่อฝ่ายทะเบียน
ของแพทยสมาคมฯโดยตรงทีห่มายเลขโทรศพัท์ 02-314-4333 ซึง่จะเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกเพื่อนแพทย์ทุกคน ขอบคุณและสวัสดีครับ 
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เจ้าของ : แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่อยู่ : ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2314-4333, 0-2318-8170 โทรสาร. 0-2314-6305 
ทีป่รกึษา : ศ.เกยีรตคิณุ พญ.สมศรี ีเผ่าสวัสดิ,์ นพ.เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์, พล.ต.ต.นพ.ชุมศกัดิ์ 
พฤกษาพงษ์
กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร, ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์, 
คุณศุภธิดา เพ็งแจ้ง, คุณเกษร สุวชัย, คุณงามเนตร ศิรเลิศมุกุล, คุณเอกชาคริต บุญเพ็ญ 
คุณคีตณัฐ สุระมณี สนใจติดต่อรับได้ที่แพทยสมาคมฯ
หมายเหตุ :ขอขอบคุณวารสาร Medical Times ที่ช่วยแจกจ่ายจดหมายข่าวให้กับแพทย์ทั่ว
ประเทศโดยไม่คิดมูลค่า

http://www.mat-thailand.org 
e-mail : math@loxinfo.co.th

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกแพทย์
 ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จนเข้าสู่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก 
ได้ทราบกันเริ่มต้นกับการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน�าโดย 
 1) นายแพทย์ ประดิษฐ์ ไชยบุตร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการโครงการ MAT – MED BEST 
PRACTICE (MEDICAL PRACTICE IMPROVEMENT 
– MPI) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความ
คิดเห็น เกี่ยวกับ ประเด็น Good environment for 
good practices ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566  
เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ  
ชั้น 4 ซึ่งได้ข้อสรุปและประเด็นน่าสนใจหลายประการ  
เพื่อน�าไปด�าเนินการและผลักดันต่อไป
  2) การจัดอบรมโครงการแนะแนวนักศึกษาแพทย์ 
และแพทย์ประจ�าบ้าน ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
เพือ่ให้นกัศกึษาแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้าน คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล จ�านวน 500 คน โดยวิทยากรได้แก่ 
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ดร.นพ.พินิจ หิรัญโชติ 
และ พล.ต.ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล น�าเสนอในรูปแบบ 
online ที่ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ชั้น 4 วันจันทร์ที่ 26 
มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. 

  3) คณะกรรมการบริหาร
แพทยสมาคมฯ น�าโดย ศ.พญ.สมศรี 
เผ่าสวสัดิ ์ประธานสมาพนัธ์เครือข่าย
แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี
และกรรมการบริหาร แพทยสมาคมฯ 
ร่วมงานประกาศปฏิญญาไทยแบน 
“บหุร่ีไฟฟ้า” ป้องกันเดก็ตกเป็นเหยือ่
เครอืข่ายควบคมุยาสบูฯ ประกาศปฏญิญาแสดงจดุยนืไทยไม่สนับสนนุ “บหุร่ีไฟฟ้า” ห้ามน�าเข้า-ห้ามขาย 
ส่งเสริมค่านยิมดแูลสขุภาพตนเองและผู้อืน่ด้วยการไม่สบู ช้ีไม่มมีาตรการป้องกนัเดก็ เยาวชนก้าวสู่
วงจรนกัสบู ต้องป้องกนัตัง้แต่ต้นทางเตรียมบรรจุหลกัสตูรรู้เท่าทนับหุร่ีไฟฟ้าเข้าระบบการศกึษา

 4 )  ประชาสัม พันธ ์ ง าน 
โครงการ August Series 2023 
ประกอบด้วยงาน Healthcare 
Technology Summit, Big 
Data & Cloud Computing, Digital HR Forum, และ Robotics Summit กับการรวม  
4 งานสมัมนาเทคโนโลยแีห่งปี โดยปีนีห้วัข้อทีน่่าสนใจ เช่นแนวโน้มและกระแสของ AI มบีทบาทและ
ถกูน�ามากล่าวถงึและใช้งานในรูปแบบท่ีหลากหลาย เร่ืองของ Telemedicine ทีก่�าลงัมกีารพฒันาไป
อย่างมากมายมาดแูละเรียนรู้ข้อด ีข้อจ�ากดัความเสีย่งต่าง ๆ  ทัง้ด้าน PROS และ CONS เรือ่งความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและความปลอดภยัด้านไซเบอร์ มบีทสรปุจากการถอด
การเรียนรู้ทั้งในกรณีข้อมูลรั่วไหลเป็นจ�านวนมาก รวมถึงการเรียกค่าไถ่ข้อมูลสุขภาพที่เกิดขึ้นจริง 
Robotics ในทางการแพทย์ และระบบสารสนเทศสุขภาพในมมุมองทีห่ลากหลาย ทัง้ในด้านความ
ก้าวหน้า ด้านกฎหมายและจริยธรรมเพือ่ช่วยเป็นแนวทางปฏบิตัแิละอกีหลาย ๆ เรือ่งทีน่่าสนใจ หาก
สนใจสามารถลงวนัและสมคัรเข้าร่วมประชุมได้ ในวนัท่ี 23-24 สงิหาคม 66 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ 
ประตนู�า้ สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิและขอไฟล์ประชาสมัพนัธ์ได้ทีเ่บอร์ โทร. 02-661-7750 ต่อ 230, 
223 หรือ 064-181-1526 หรืออเีมล Dugathailand.2020@gmail.com
  และล่าสดุทีต้่องติดตามกนัคอื ไวรัส “แลงยา” ทีม่ข่ีาวว่าอาจระบาดแทนโควดิ-19 
ท�าให้หลายประเทศตืน่ตวักบัการเฝ้าระวงัโรคอบุตัใิหม่นี ้ ท่ีมาการพบเชือ้ไวรสั “แลงยา 
(Langya)” ทีอ่าจมกีารระบาดแทนทีโ่ควดิ19 ไวรัสแลงยา พบการระบาดคร้ังแรกท่ี 
เมอืงแลงยา มณฑลซานตง ประเทศจนี จงึเป็นทีม่าของชือ่ไวรสั โดยเป็นไวรสัท่ีแพร่ระบาด
จากสัตว์สูค่น โดยเร่ิมพบตัง้แต่ 2561 ในชาวไร่คนหนึง่ในเมอืงแลงยา ซึง่ป่วยด้วยไข้เร้ือรงั 
จากนัน้แพทย์ตรวจด้วยการสวอบ (Swab) ทางล�าคอ หลงัจากนัน้กท็ยอยพบผู้ติดเชือ้ไวรัสชนดินีอี้ก  
34 คน ทัง้ในมณฑลซานตงและเหอหนานของประเทศจนี เมือ่ถอดรหสัพนัธกุรรมเชือ้ไวรสันี ้พบรหสัพนัธกุรรม
คล้ายรหสัพนัธุกรรมจากสตัว์เล้ียงลกูด้วยนมขนาดเล็ก คล้ายหนมูปีากยาวแหลม (Shrews) กอ็าจแพร่เชือ้
ผ่านการสมัผสัน�า้ลาย อจุจาระ ปัสสาวะ ทีถ่่ายลงไปในพชืผกั เพราะคนติดเชือ้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ส�าหรบั
ไวรสัแลงยาอยูใ่นกลุม่ไวรสั “เฮนนิปา” (Henipa) ซึง่กลุ่มนีย้งัมสีมาชกิ อาท ิไวรสัโม่เจียง (Mòjiāng) 
ไวรสันปิาห์ (Nipah) และไวรสัเฮนดรา (Hendra) ซึง่ 3 สมาชกินีจ้ะมอีาการระบบทางเดนิหายใจก่อน  
ตามด้วยระบบประสาท สมอง มกีารชกั และเสียชวีติ อตัราการตายค่อนข้างสงู ประมาณ 40-70% แต่ส�าหรับ
แลงยายงัไม่มรีายงานการเสยีชวิีต เนือ่งจากไวรสัแลงยาเป็นไวรสัอบัุตใิหม่ และยงัไม่พบการแพร่เชือ้จากคน
สูค่น อาการแลงยา มีระยะฟักตวัประมาณ 4-15 วนั ผู้ตดิเช้ือจะมไีข้ อ่อนเพลีย เบือ่อาหาร อาเจยีน  
ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ อาเจยีน มอีาการทางระบบทางเดินหายใจ ตบัม้ามล้มเหลวในบางราย แต่ยงัไม่มรีายการ 
ผู้เสยีชีวติ เพราะเป็นไวรัสใหม่.... ยงัไงคงต้องตดิตามอปัเดตข่าวสารกนันะครับ เร่ิมเข้าหน้าฝนแล้วขอให้
สมาชกิแพทย์หม่ันระวงัโรคทีม่ากบัหน้าฝน เช่นหวัด ไข้เลอืดออก และดแูลสขุภาพกนัด้วยนะครบั 
 


